



Thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra của Đảng

✦ **Tống Văn Sông**

Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, và UBKT Trung ương, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bến Tre đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành 17 Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giữa UBKT Tỉnh ủy với: Văn phòng cấp ủy, các ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan khối nội chính; Báo Đồng khởi; Đảng đoàn HĐND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban cán sự đảng UBND... Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp, làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, BTV và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực

hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý cán bộ... Định kỳ hằng tháng, quý hay đột xuất, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện Quy chế phối hợp để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Bám sát lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và BTV Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm đã đề ra. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực để biểu dương, phát huy; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, chấn chỉnh hoặc xử lý khi có vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Thực hiện Quy chế phối hợp, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan đã thường xuyên thông báo,

trao đổi thông tin có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Tỉnh ủy thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát, quyết định xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng. Qua thực hiện Quy chế phối hợp, UBKT Tỉnh ủy có thêm nhiều kênh thông tin để xem xét, lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề hoặc tham mưu cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; giải quyết khá kịp thời các đơn, thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Bám sát Quy chế phối hợp, UBKT Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là BTV và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy



ché, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ do BTV và Thường trực Tỉnh ủy giao. Trước hết, tham mưu BTV Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng và các quy định, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho các đồng chí Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; thường trực, BTV cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh... Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, đúng quy định các đơn thư tố cáo đối với đảng viên là cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Biên tập Báo Đồng khởi thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 226-TB/TW của Ban Bí thư, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công khai kết luận các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy trên các báo, đài của địa phương, Cổng thông tin điện tử của UBKT Trung ương và Tạp chí Kiểm tra... qua đó góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của

cán bộ, đảng viên và nhân dân với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các cơ quan có Quy chế phối hợp đã tăng cường phối hợp với UBKT Tỉnh ủy tham mưu BTV Tỉnh ủy triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Tỉnh ủy hằng năm. Từ năm 2016 đến nay, ngoài việc cử cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cơ quan có Quy chế phối hợp còn cử cán bộ tham gia cùng UBKT Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát hơn 20 cuộc đối với 50 tổ chức đảng và 50 đảng viên theo chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, cụ thể là: Đoàn Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các ban đảng Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 183-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU; Chương trình hành động số 28, 29, 32-CTr/TU của Tỉnh ủy. Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết

Tỉnh ủy năm 2020.... Đồng thời, tham mưu, giúp BTV Tỉnh ủy gợi ý nội dung kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và một số cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý; cử cán bộ dự, chỉ đạo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân là ủy viên cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cấp ủy các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; kiểm tra, giám sát đối với một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ năm 2016 đến nay, các cơ quan có Quy chế phối hợp đã cử cán bộ tham gia phối hợp với UBKT Tỉnh ủy thực hiện trên 10 cuộc kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cụ thể là các đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Phú; Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Y tế, Huyện ủy Châu Thành. Các đoàn giám sát chuyên đề theo Chương trình giám sát của UBKT Tỉnh ủy... Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy cũng cử nhiều cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra, tổ công tác của các cơ quan có Quy chế phối hợp, như: Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định



của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản và các nguồn kinh phí ngoài ngân sách đối với Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đầu thầu thuốc chữa bệnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác Quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản. Đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Đoàn công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội...

Việc thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Việc phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp thực tế. Thông qua công tác phối hợp, từng bước khắc phục được sự chông chéo trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra giữa các cơ quan có Quy chế phối hợp; việc xử lý kỷ luật đảng và kỷ luật hành chính được đồng bộ, kịp thời hơn.

Từ thực tiễn thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại Đảng bộ tỉnh Bến Tre thời gian qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong toàn Đảng bộ, trước hết là cấp ủy, bí thư cấp ủy về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Xác định công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là nội dung quan trọng của phương thức, phương pháp, quy trình lãnh đạo của Đảng, là một trong những phương pháp cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm thực hiện chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thực hiện tốt phương châm phòng ngừa khi chưa vi phạm.

Hai là, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời, đúng quy định. Xác định rõ chủ thể, đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối

hợp... Phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo việc phối hợp, nhằm theo dõi, phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm trên các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí để giáo dục, phòng ngừa, răn đe có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ trong thông báo, trao đổi thông tin về kết quả kiểm tra, giám sát, thanh tra, thông tin phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ diện cấp ủy quản lý, các nhiệm vụ liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của đoàn thể để xem xét, xử lý kỷ luật đảng và chỉ đạo xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể, hình sự đồng bộ, kịp thời.

Ba là, nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước, HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hạn chế trùng lặp nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát.

Bốn là, tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra, giám



sát cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, đến mức phải xử lý kỷ luật. Tập trung kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy chế làm việc của cấp ủy, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được

giao của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Chú trọng phối hợp kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với tổ chức đảng ở những nơi, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như: Công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công, dự án đầu tư...

Năm là, phát huy vai trò nòng cốt của UBKT gắn với vai trò của các cơ quan tham

muu cấp ủy trong kiểm tra, giám sát, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, khắc phục chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị; tăng cường phối hợp tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng chính xác, kịp thời để cán bộ và Nhân dân giám sát, góp ý xây dựng. □

Đảng bộ Quân đội ... (Tiếp theo trang 41)

kém, hoàn thành nhiệm vụ thấp, tổ chức đảng ở cơ quan trọng yếu, đơn vị sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập, những cơ quan, đơn vị quản lý nhiều cơ sở vật chất, các lĩnh vực kinh tế, tài chính dễ phát sinh tiêu cực. Tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt”, khi cần thì tiến hành kiểm tra “cách cấp” để tạo sự đồng lòng, quyết tâm thực hiện trong Đảng bộ Quân đội.

UBKT các cấp chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phát hiện, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, xem

xét kết luận rõ ràng, chính xác, xử lý công tâm, khách quan theo đúng quy định, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời.

Bốn là, chú trọng và thường xuyên kiện toàn tổ chức cơ quan UBKT, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu phù hợp theo Hướng dẫn của UBKT Trung ương về tổ chức, số lượng Ủy viên UBKT của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trong Đảng bộ Quân đội. Kết luận 234-KL/QUTW ngày 29/02/2020 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về cơ cấu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm

thường trực UBKT đảng ủy từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Coi trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, nghiệp vụ, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra chuyên trách. Đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của UBKT và cơ quan UBKT các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. □